



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๐๕๐

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาภิจ)/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองแผนงาน (ทราบ)

ตามที่กองแผนงานได้เสนอขอกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวน ๖ คน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น เนื่องจากการ
กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เสนอ มีอัตราสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงจัดทำ “ร่าง” ประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและ คณะกรรมการโครงการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอคณะกรรมการ
เงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับแก้ไขอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง
 ๒. คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ในอัตราท่านละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อครั้ง
- ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น
ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต้องมีความสอดคล้องกับ
ประกาศฯ ดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศ ในข้อ ๑ (ก) และ (ข) โดยให้ตัดรายชื่อที่ปรึกษาออก ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
๒. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกองคลัง นำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ